




Phú Vang kết hợp đồng bộ CÔNG TÁC KIỂM TRA VỚI CÔNG TÁC CÁN BỘ

❖ **Tống Văn Sông**

 Đảng bộ huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) có 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với hơn 4 nghìn đảng viên. Thời gian qua, với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, có 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là kinh tế tăng trưởng cao, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020, đạt 11,63%; quy mô nền kinh tế năm 2020 đạt 13,5 nghìn tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với năm 2015; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, từng bước phát huy được lợi thế của hệ sinh thái đầm phá Tam Giang; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có nhiều tiên bộ; thu nhập bình quân năm 2020 đạt hơn 55 triệu đồng/người/năm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một nâng lên... Những thành tựu

đó, có sự đóng góp tích cực của công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Chiêu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phú Vang cho biết, trong thời gian qua, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở cùng với việc quan tâm tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kịp thời xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm, nhanh chóng giải tỏa các vấn đề dư luận xã hội nổi cộm, bức xúc, góp phần ổn định tình hình chính trị cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh. Xác định công tác kiểm tra, giám

sát là phương thức lãnh đạo của Đảng, có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ và đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác kiểm tra, giám sát từ việc quán triệt, triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát đến việc cụ thể hóa và ban hành các văn bản hướng dẫn phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; thường xuyên nghe báo cáo và chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp, phát sinh...

Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT từ huyện đến cơ sở



bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, và tinh hình thực tế của đơn vị, địa phương xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tốt công tác phối hợp, không để chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát giữa các cơ quan có liên quan, qua đó giảm tải cho cơ sở và bảo đảm thực hiện hiệu quả. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, như: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; xây dựng nông thôn mới; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác quản lý đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài chính, ngân sách; xử lý các vụ việc nổi cộm, bức xúc, vấn đề dư luận xã hội quan tâm... Trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đã chú trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát; qua đó giúp cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát phát huy những kết quả đã đạt được; đồng thời làm rõ những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là

người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng đơn vị.

Điểm mới rõ nét nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Phú Vang thời gian qua là thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, kết hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát với công tác cán bộ, gắn việc xem xét, thi hành kỷ luật nghiêm minh, kịp thời đối với các trường hợp có sai phạm với việc cho thôi giữ chức vụ, điều chuyển công tác khác đối với những cán bộ vi phạm kỷ luật; uy tín, tín nhiệm thấp, năng lực công tác yếu, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, coi trọng phát huy vai trò các cơ quan tham mưu, văn phòng cấp ủy, nhất là UBKT trong tham mưu cấp ủy lãnh đạo,

chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Từ năm 2016 đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp đã kiểm tra 229 tổ chức đảng và 2.649 đảng viên; giám sát 468 tổ chức đảng và 1.095 đảng viên...

Điểm nổi bật là, UBKT các cấp cùng với làm tốt công tác tham mưu, đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng; chú trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đặc biệt sau khi có Đề án số 04 và Đề án số 07-ĐA/UBKTTU của UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới, trước



Nghề làm nón lá ở làng Tây Hồ, huyện Phú Vang.



mắt là từ nay đến Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025”; UBKT từ huyện đến cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai quyết liệt trong Đảng bộ huyện, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong công tác nắm tình hình để phát hiện dấu hiệu vi phạm và xác định đúng đối tượng, nội dung kiểm tra. Trong đó, tập trung kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh vi phạm, những địa bàn phức tạp, những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm; tăng cường kiểm tra đối với cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ diện cấp ủy quản lý, kết luận và xem xét, xử lý nghiêm minh đối với các tập thể và cá nhân có sai phạm, công khai kết quả xử lý. Từ năm 2016 đến nay, UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3 tổ chức đảng và 39 đảng viên (trong đó có 16 cấp ủy viên). Nội dung kiểm tra đối với tổ chức đảng là việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị; chấp hành chính sách, pháp luật; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác cán bộ. Đối với đảng viên, nội dung kiểm tra là việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ...

Qua kiểm tra, kết luận, 3 tổ chức đảng và 39 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; phải xử lý kỷ luật 15 đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm tổ chức đảng và đảng viên, xử lý kịp thời các vi phạm, giải tỏa bức xúc của dư luận, ổn định tình hình chính trị địa phương. Đơn cử, trước thềm Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ dư luận bức xúc của quần chúng nhân dân, đầu năm 2020, UBKT Huyện ủy đã khẩn trương nắm tình hình và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Diễm về những vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra đã kịp thời kết luận các vi phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai, xây dựng, nâng lương trước hạn cho công chức trái quy định; đề nghị hình thức xử lý kỷ luật kịp thời, được nhân dân đồng tình, ủng hộ; góp phần quan trọng vào thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, hiệu lực, hiệu quả ngày một nâng cao. Kết quả đáng ghi nhận là đã tập trung kiểm tra, làm rõ và xử

lý dứt điểm các vụ việc nổi cộm, vấn đề bức xúc được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm; các kết luận giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại; cũng như các kết luận, quyết định xử lý thi hành kỷ luật đảng đều thấu tình, đạt lý; đảng viên vi phạm kỷ luật nghiêm túc chấp hành quyết định kỷ luật, tích cực rèn luyện, phấn đấu vươn lên. Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ huyện không có trường hợp đảng viên khiếu nại kỷ luật Đảng.

Từ thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ huyện Phú Vang thời gian qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát để các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nắm vững, tự giác chấp hành. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát.

(Xem tiếp trang 48)



với các tổ chức đảng, đơn vị có liên quan; xác định rõ trách nhiệm giữa các bên trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng. Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình tổ chức đảng và đảng viên; định kỳ sơ kết việc thực hiện các quy chế phối hợp, qua đó nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời khuyết điểm, vi phạm xảy ra.

Bốn là, thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn kịp thời UBKT các cấp, nhất là cấp huyện và cơ sở. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là kiến thức pháp luật về quản lý tài chính, tài nguyên, môi trường, xây dựng cơ bản,... cho cán bộ kiểm tra để vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, vừa xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa thời gian tới. Riêng mỗi cán bộ kiểm tra phải thường xuyên tự tu

dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nắm vững Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, có kiến thức trên nhiều lĩnh vực, có phương pháp công tác khoa học, đạo đức trong sáng, khiêm tốn, trung thực, thẳng thắn, gương mẫu tự phê bình và phê bình, tự kiểm tra và chỉnh đốn mình, không để những lợi ích cá nhân và bất cứ tiêu cực nào khác tác động, chi phối.□

Phú Vang kết hợp đồng bộ... (Tiếp theo trang 23)

Hai là, bám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, tình hình hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ huyện, UBKT Huyện ủy phối hợp chặt chẽ với các ban xây dựng Đảng, các cơ quan có chức năng kiểm tra, giám sát, thanh tra để tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm, không để chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát giữa các cơ quan có liên quan. Tập trung kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa UBKT với các ban của Đảng và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, xét xử của Nhà nước; hoạt động giám sát của HĐND, giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo chức năng, thẩm quyền của mỗi cơ quan; chú trọng theo dõi, đôn đốc việc giám sát quá trình tổ chức thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, thanh tra, giám sát.

Bốn là, UBKT các cấp chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung kiểm

tra đối với cấp ủy viên và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý; đi sâu kiểm tra những nội dung trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm, phản ánh. Chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng.

Năm là, quan tâm củng cố, kiện toàn về tổ chức, bộ máy của UBKT các cấp đủ về số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; quá trình kiện toàn phải xem xét các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác.□